

คณะผู้บริหารท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างฯ
เคารพธงชาติทุกวันจันทร์



ปภ. อบต.คึมใหญ่ แจกจ่ายน้ำตามคำร้องทั่วไป



ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ความช่วยเหลือ กรณีไฟไหม้



พ่นหมอกควันตามสถานที่ราชการ เช่น วัด โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก



ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาตำบลร่วมกับทุกภาคส่วน ตามอำนาจหน้าที่
ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕๙๔๗

www.khuemyai.go.th

E-mail: Abtkhume@outlook.co.th



กลุ่มไลน์ “ประสานงาน อบต.คึมใหญ่”

Face book: งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ประชุมสภา อบต.คึมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓



ประชุม สสส.



ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามคำร้องทั่วไป



ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง



อบต.คุณธรรม ธรรมะในแผ่นดิน

ฉบับ ป.คึมใหญ่

สังคหวัตถุ ๔

สังคหวัตถุ คือ หลักธรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นอันประกอบไปด้วยธรรม ๔ ประการ ได้แก่

๑. ทาน หมายถึง การให้ด้วยจิตใจอันพร้อมเสียสละ การให้เป็นสิ่งสำคัญ ผูกใจผู้อื่นได้ เพราะจะช่วยให้ผู้รับได้ตระหนักถึงความเอื้อเฟื้อ ความไม่ตระหนี่ถี่เหนียวหรือเป็นผู้เห็นแก่ได้ และเกิดความนับถือในจิตใจอันเสียสละของผู้ให้

๒. ปิยวาจา หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวาน การพูดจาด้วยถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานย่อมทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกรังเกียจขงหมองใจ และนำมาสู่ความรู้สึกที่เป็นมิตรได้ นอกจากนี้ปิยวาจายังหมายถึงถ้อยคำที่ซื่อสัตย์ซื่อตรง มีความตรงไปตรงมาแต่ไม่ก้าวร้าวหยาบคาย การตั้งมั่นในคำสัตย์นี้ย่อมทำให้ผู้พูดได้รับความไว้วางใจและเป็นที่นับถือ

๓. อตถจริยา หมายถึง การสงเคราะห์หรือประพฤติตนในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นธรรมช่วยให้ผู้อื่นรับรู้และซาบซึ้งในความมีน้ำใจนึกน้ำใจ ทั้งยังพร้อมกลับมาเกื้อกูลต่อกันและกันเมื่อโอกาสมาถึง จึงจะช่วยให้ผู้ที่นำมำไปปฏิบัตินั้นประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะมีผู้มีมิตรที่คอยเกื้อหนุนจนเจือซึ่งกันและกันโดยไม่ขาด

๔. สมานัตตา หมายถึง การเป็นผู้มีความเสมอต้นเสมอปลาย มีจิตใจอันหนักแน่นไม่โลเล การตั้งมั่นในธรรมข้อนี้ย่อมจะทำให้ผู้อื่นมีความไว้วางใจ และพร้อมยกให้ปฏิบัติตนนั้นเป็นผู้ผู้นำได้โดยไม่รู้สึกรังเกียจขงหมองใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้นำ เป็นเจ้านาย หรือเป็นหัวหน้า ไม่ว่าจะในหน้าที่การงานใดก็ตาม

ที่มา: <https://moneyhub.in.th/article/precept-of-buddhism/>



เข้าเว็บไซต์ อบต.คึมใหญ่